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โดย ส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๒ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๓๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา  
คนที่สอง ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
ปัญหาอ่ืนใดตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๓ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม                     ไม่มี 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม                     ไม่มี 

 (๓) กระทู้ถาม                     ไม่มี 

 - เรื่องด่วน        จ านวน  ๓  เรื่อง 

 

 

 

  ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนตุลาการ 
ในศาลปกครองชั้นต้นขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา  ๑๕ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐  
จ านวน ๕ ราย และได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตุลา การ

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังที่  ๓๑  (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังที่สอง)  

วันอังคารที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๗ 

                       เรื่องด่วน ๑.  ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของ บุคคลผู้ได้รับการ เสนอชื่ อให้ด ารง ต าแหน่ง ตุลา การ  
ศาลปกครองสูงสุด (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
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ศาลปกครองสูงสุดต่อนายกรัฐมนตรี บัดนี้  นายกรัฐมนตรีได้เสนอรายชื่อผู้ ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ปศ.) ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
จ านวน ๕ ราย มายังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญติั 
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อ ดังนี้  
 ๑.  นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ  ๒.  นายประเวศ  รักษผล 
 ๓.  นายวิชญ์ชัย  ธรรมประดิษฐ์ ๔.  นายอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล 
 ๕.  นายศรัณยู  โพธิรัชตางกูร 

 โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า  เม่ือมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคล 
ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการ สา มัญ  
ขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น  รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป  

 ผลการพิจารณา 
 ที่ประชุมวุฒิได้ มีมติต้ั งคณะกรรมา ธิกา รสา มัญ เ พ่ือท าหน้า ที่ ตรวจสอบปร ะ วั ติ   

ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไ ด้รับการเสนอชื่ อให้ ด ารงต า แหน่ ง  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑.  นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  ๒.  นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 
 ๓.  พลต ารวจโท ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย  ๔.  พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
 ๕.  นายนิพนธ์  นาคสมภพ  ๖.  นางประยูร  เหล่าสายเชื้อ 
 ๗.  นายพิศาล  มาณวพัฒน์ ๘.  นายเพ่ิมพงษ์  เชาวลิต 
 ๙.  นางวรารัตน์  อติแพทย์ ๑๐.  นายวันชัย  สอนศิริ 
 ๑๑.  นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร ๑๒.  นายวีระศักด์ิ  โควสุรัตน์ 
 ๑๓.  นายศรีศักด์ิ  วัฒนพรมงคล  ๑๔.  พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ 
 ๑๕.  พลเอก อู้ด  เบื้องบน   

โดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติต้ัง 
 

 

 
      

  ผลการพิจารณา           
  ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติต้ังคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นายมณเฑียร  เจริญผล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น  

                        เรื่องด่วน ๒.  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการ เสนอชื่ อให้ด า รงต าแ หน่ง  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
(ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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  คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา แ ละเม่ือ
คณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับ 
และส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบบุคคล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้
บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  ให้ความเห็นชอบ      ๑๘๗  คะแนน 
  ไม่ให้ความเห็นชอบ ๓  คะแนน 
  ไม่ออกเสียง  ๖  คะแนน 

  ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายมณเฑียร  เจริญผล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบ 
จากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  

  ทั้งนี้ ระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนนการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือให้น าเรื่อ งอ่ืน
ขึ้นมาพิจารณาในระหว่างการนับคะแนนตามข้อบังคับ ข้อ ๗๓ โดยขอให้น าระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่
เสนอใหม่ ล าดับที่ ๖.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม่     จ านวน   ๑   เรื่อง                           

 

   

 

 

  ผลการพิจารณา 
  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๕ ครั้ง และรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธร รม 
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
 

     ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๕ ครั้ง 
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
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 จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนที่ ๓ และพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่อไป
ตามล าดับ ดังนี้ 

 

 

  
  

 ผลการพิจารณา 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของที่ประชุมวุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร  เจริญศรี) 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (นายเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร) ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (นางสาวนรีลักษณ์  แพไชยภูมิ) และผู้แทนประชาชน  
ผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง จ านวน ๑๑,๖๑๑ คน ที่ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ (นางสาวอรรณว์  ชุมาพร  
นางสาวนัยนา สุภาพ่ึง และนายภาคภูมิ พันธวงค์) ได้เข้าร่วมประชุมและแถลงเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ 
โดยเลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุม 
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา  
ซ่ึงคณะกรรมาธิการ วิสา มัญกิจการวุ ฒิสภามอบหมาย ให้ พิจารณาศึกษาร่า งพร ะรา ชบัญ ญั ติ   
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ จ านวน ๔ คณะ แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม ตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกรรมาธิการ (นายปัญญา  งานเลิศ) 
ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ว่า ประเด็นระยะเวลาการใช้บังคับ 
ร่างพระราชบัญญัติ การก าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตามร่างมาตรา ๒ และระยะเวลาการทบทวน  
ร่างกฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใน ๑๘๐ วัน ตามร่างมาตรา ๖๗ เพ่ือรองรับสิทธิ หน้าที่ 
หรือสถานะทางกฎหมายหรือเรื่องใดที่เก่ียวข้องให้แก่คู่สมรสซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา และในทางปฏิบัติหน่วยงานจะด าเนินการออกระเบียบหรือปร ะกาศ  
ที่เก่ียวข้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ ประเด็นเก่ียวกับความละเอียดอ่อนของศาส นา 
ตามร่างมาตรา ๖๖ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บั งคับ
แก่กรณีที่ มีกฎหมายก าหนดเรื่องครอบครัวหรือมรดกไว้เป็นการเฉพาะ” เม่ือมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของกฎหมายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อหลักศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม 
เนื่องจากการก่อต้ังครอบครัวตามหลักค าสอนเป็นเรื่องระหว่างชายหญิงเท่านั้น พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
ให้มีสองเพศเพ่ือให้ด ารงไว้ ซ่ึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ ดังนั้น การก่อต้ังครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศจึงเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักค าสอนทางศาสนา โดยเห็นควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับจดทะเบียนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูก ต้อง
ตามหลักศาสนาและปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายไปพร้อมกัน  
 

                     เรื่องด่วน ๓.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันท่ี ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๗) 
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 ๒. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส โดยประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ และนายอนุพร  
อรุณรัตน์) ได้แถลงผลการ พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (สมรสเท่าเทียม) อาจส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งไม่สอดคล้องกับ  
การด าเนินนโยบายการเพ่ิมประชากร เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด อันจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยเฉพาะระบบเศรษฐ กิจ  
ของประเทศ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศควรได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิการสมรส ได้แก่ 
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน สิทธิในการรับ 
บุตรบุญธรรม สิทธิในการประกันสังคม สิทธิในทางทรัพย์สิน สิทธิในการให้และรับมรดก สิทธิหัก 
ค่าลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากร สิทธิในการลงนามยินยอมรักษาพยาบาล และสิทธิตามกฎหมาย
ลักษณะละเมิด ต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิ รวมถึงสวัสดิการบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการเพ่ือให้ครอบคลุมคู่สมรสทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ส าหรับประเด็นอายุขั้นต่ าในการหม้ันหรือการสมรส ควรเพ่ิมเกณฑ์อา ยุ  
เป็น ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเยาวชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเ ด็ก 
มาตรฐานสากล และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาการบัง คั บ 
เด็กหรือเยาวชนท าการหม้ันหรือแต่งงาน ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งอาจมีการต้ังครรภ์
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาภาคบังคับและอาจท าให้เด็กออกจากการศึกษากลางคัน  
 ๓. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ โดยโฆษกคณะกรรมาธิ การ 
(นางสาวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ว่า โดยที่เหตุผล
ของการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแ พ่งและพาณิชย์ในกรณีนี้ เป็นไป เพ่ือร องรับให้ บุ คคล  
เพศเดียวกันสามารถหม้ันและสมรสกันได้ ซ่ึงจะท าให้คู่หม้ันและคู่สมรสที่มีเพศเดียวกันมีสิทธิ หน้าที่ 
และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่หม้ันและคู่สมรสที่เป็นชายและหญิง เช่น สิทธิในการจัดการ
ทรัพย์สินที่ท ามาหาได้ร่วมกัน สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรม สิทธิในการจัดการแทนผู้เสียหา ยและ  
การด าเนินคดีอาญาต่างผู้ตาย สิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของคู่สมรส อันจะเป็น
เครื่ อ ง มือ ในการสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กับสถาบั นครอบครัวที่ มีความหลา กหลายทาง เพศ 
ให้มีตัวตนทางสังคมและได้รับการรับรองตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเห็นด้วยในหลักการ  
ที่จะให้มีการรับรองสถานะทางครอบครัวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศดังกล่าว   
 ๔. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม โดยโฆษก
คณะกรรมาธิการ (นายวันชัย  สอนศิริ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ว่า 
ในประเด็นด้านศาสนาควร มีการสร้า งการรั บรู้ใ นห มู่ผู้ ที่นั บถื อศา สนา ที่ มีพร ะเจ้า องค์ เ ดีย ว
(Monotheism) เพ่ือให้ยอมรับได้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการขยายสิทธิในการก่อต้ังครอบครั ว  
ซ่ึงศาสนิกชนของแต่ละศาสนาจะพิจารณาใช้สิทธิดังกล่าวได้ภายใต้ความเหมาะสมของหลักค า สอน  
ทางศาสนาที่ตนนับถือ ทั้งนี้ องค์กรทางศาสนาที่เก่ียวข้องควรด ารงบทบาทในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
ต่อสาธารณชนเก่ียวกับหลักการทางศาสนาดังกล่าว ตลอดจนเป็นองค์กรที่หาทางออกในเรื่องที่ 
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อาจน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม รวมถึงควรเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ป้องกันหรือระงับ 
ข้อพิพาททางความคิดของคนที่อยู่ร่วมกัน ในสังคมในอนาคตอีก ด้วย ประเด็นด้านวัฒนธร รม  
ควรมีมาตรการในเชิงสังคมหรือนโยบาย เพ่ือรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้เ อ้ื อ ต่อ  
การสร้างครอบครัวรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การก าหนดนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส 
เพศเดียวกันหรือผู้ที่ มีลั กษณะข้า มเพศ รวมทั้งความสัมพันธ์ ระหว่า งผู้ปกครองและบุ ตร ที่ มี  
การจดทะเบียนรับรองให้มีสิทธิและศักด์ิศรี รวมทั้งสามารถเป็นผู้สืบทอดวงศ์ตระกูลได้เช่นเดียว กับ  
บุตรในครอบครัวท่ัวไป   
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
ซ่ึงสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า หากกฎหมายบังคับใช้แล้ว 
ต้องพิจารณาว่า สามารถใช้ชีวิตด้วยกันได้ ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ หากให้โอกาสแต่งงานกัน จดทะเบียนกัน 
แต่ไม่นานเลิกรากัน อาจกลายเป็นปัญหาสังคม ดังนั้น ต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ ด้วย เช่น ก่อนจะ  
จดทะเบียนสมรสกัน ให้ลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อน ๖ เดือนได้หรือไม่ เม่ือเข้าเง่ือนไขจึงค่อยจดทะเบียน
สมรสกัน และเสนอให้กรรมาธิการปรับแก้ช่วงอายุในการสมรสเป็น ๒๐ ปี เพ่ือป้องกันปัญหาสั งคม 
ที่จะตามมา เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งเสนอให้กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับทันที ไม่จ าเป็นต้อง
รอ ๑๘๐ วัน เพราะมีคนจ านวนไม่น้อยที่รอคอยกฎหมายฉบับนี้อยู่ ส่วนกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
สามารถแก้ไขได้ นอกจากนั้น ในประเด็นสิทธิรับบุตรบุญธรรม ต้องค านึงถึงวุฒิภาวะ มิใช่บุคคล 
เพศเดียวกันที่สมรสกันอายุ ๑๘ ปี แล้วมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมได้ รวมถึงประเด็นการ อุ้มบุญ  
ทีค่วรพิจารณาให้รอบคอบ และบุตรบุญธรรมมีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปหรือไม่ เช่น สิทธิการเบิก 
ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล มรดก ฯลฯ      
 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  (นายเกิดโชค 
เกษมวงศ์จิตร) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การน าเสนอกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ให้มีการจดทะเบียน  
ของบุคคลที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเท่านั้น ส่วนบุตรบุญธรรมเป็นเรื่องของกฎหมายรับบุตรบุญธรรม 
ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับผิดชอบ ส าหรับประเด็นสิทธิของเด็กเป็นเรื่องของ
กฎหมายว่าด้วยสิทธิของบุตรและบุ ตรบุญธรรมที่ ต้อ งไปด าเนิน การตามกฎหมายที่ เก่ีย ว ข้ อ ง  
โดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงสิทธิของบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด และผู้แทนประชาชนฯ  
(นายภาคภูมิ  พันธวงค์) ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นคุณค่า ศักด์ิศรี และความเป็นอยู่ข อง  
กลุ่ม LGBTQI+ ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการให้สิทธิความเป็นธรรมทางเพศ 

 จากน้ัน ท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี . . ) พ.ศ. . . . .  ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ไว้พิจารณา  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๔๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง งดออกเสียง ๗ เสียง และไม่ลงคะแนน ไม่มี   
แล้วมีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒๗ คน ก าหนดเวลา 
แปรญัตติ ๗ วันท าการตามข้อบังคับ 
 

 

 



- ๗ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    จ านวน  ๑๑  เรื่อง  
                  

 
  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุ ท ธ์  
การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงแห่งชาติ  
(พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแผนกลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์  
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี (นางสาวนฤดี  ภู่รัตนรักษ์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ ( Soft Power)  
ของประเทศเพ่ือยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ความสามารถ คิดสร้างสรรค์ของคนไทย
ให้สร้างมูลค่าสร้างรายได้ รวมถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนาและ ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และน ามาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ได้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก โดยประเทศไทยเป็นปร ะเทศ 
ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และประเทศไทยมีแหล่ง
มรดกของโลกและเป็นศูนย์กลางปัญญาธรรม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความเป็นไทย 
(Thainess) ที่เป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัด  
  โดยจากการศึกษาเรื่องดังกล่าวพบว่า จุดแข็งของประเทศไทย คือ โอกาสในการสร้าง
ต้นทุ นทา งวัฒนธรรมและภู มิปัญญาของไทย  ส่ วน จุ ด อ่อนหรือ อุปสร รค คือ  กา รส่ ง เสริม 
แบบต่างคนต่างท า ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน กฎหมาย และกฎระเบียบ 
ที่ไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อน รวมทั้งนิยมผลิตผลจากต่างประเทศ และขาดการพัฒนาให้มีเอกลักษณ์ 
หรือต่อยอดเพ่ือสร้างความนิยมอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น กรรมาธิการจึงมีการก าหนดกลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ท่ี ๑ ประเทศไทยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะบุคคล ปรับปรุง
กฎหมาย ใช้มาตรการจูงใจทางภาษี และการวางโครงสร้างพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล  กลยุทธ์ท่ี ๒  
การอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย พร้อมทั้งน าเสนอออกสู่ เวที โลก 
จะต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลประเพณีในแต่ละพ้ืนที่ ผลักดันอาหารไทยที่มีวัตถุดิบจากพ้ืนที่ชุมชนของประเทศไทย  
และน าเสนอเรื่องราวที่ ดีงามของประเทศไทยสู่ เวทีต่างประเทศ  กลยุทธ์ท่ี ๓  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับงานสร้างสรรค์ของไทย ทั้งในรูปแบบของงานที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ด้วยการน าเสนอ
เรื่องราวความเป็นไทย และอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่นออกสู่สากล จะต้องมีการพัฒนางานฝีมือ งานศิลปะ 
และการออกแบบสื่อที่สร้างสรรค์ ผลักดันอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงในประเทศไทยให้ไปจัดจ าหน่าย  
ในตลาดต่างประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์ โ ลก  

     ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์
แห่งชาติเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงแห่งชาติ ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพ่ือประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว 
(เป็นเรื่องท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันจันทร์ท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๗) 
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ส่งเสริมตรารับรองคุณภาพ (Thai Select) ของไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ส่งเสริมสินค้าสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของไทย กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้คนไทยมีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย รวมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต และสังคมไทยมีควา มสุข 
รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ต้องมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง 
ให้เป็นค่านิยมหลัก ผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการฝึกสมาธิโลก และผลักดันให้มีสถาบันภูมิภาษา
และปัญญาแผ่นดิน  ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ที่เป็น Soft Power 
ของไทยให้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมส าคัญของไทย ได้แก่ ๑) ด้านอาหาร ๒) ด้านภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ๓) ด้านแฟชั่นไทย ๔) ด้านกีฬา และ ๕) ด้านประเพณีไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญจึ งไ ด้มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  มีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์  
การเตรียมความพร้อมในเชิงธุรกิจ การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและเมือง การผลักดันสู่มาตรฐาน
สินค้าและบริการในระดับสากล มีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
การส่งเสริมให้เกิดเป็น Soft Power ที่ชัดเจน ยืดหยุ่น ก าหนดทิศทางการน าเสนอรูปแบบวิถีชีวิตความ
เป็นไทย โดยค านึงถึงกระบวนการทางทรัพย์สินทางปัญญา สื่อ การจัดจ าหน่าย และในการสื่อสาร 
ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการผลิตงานสร้างสรรค์ ทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย มีระบบการติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการด าเนิน งาน  
จัดท าฐานข้อมูลกลาง รวมทั้งจัดต้ังหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือขับเคลื่อน Soft Power อย่างเป็นระบบ
และครบวงจร  
  ๒. ข้อเสนอแนะการขับเคล่ือนเชิงบูรณาการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 
ก าหนดทิศทางอย่างเป็นองค์รวม เน้นหลักการฝึกอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดก ทางวัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ของจังหวัด  
มีบทบาทในการวางแผนการปฏิบัติงานด้าน Soft Power ของแต่ละจังหวัด สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่ วน
และปลูกฝัง Soft Power ให้แก่เด็กและเยาวชน ระยะปานกลาง มีการจัดท าประวัติศาสตร์ชุมชนหรือบุคคล 
ที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน จัดท าแผนการส่งเสริมมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคง 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากลสร้างกระบวนการบูรณาการจัดสรรงบประมาณโดยมีกลไก
การด าเนินงานเชิงนโยบายและบริหารจัดการพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ และระยะยาว มีการส่งเสริมจัดท าแผน
เฉพาะ Soft Power ของแต่ละจังหวัดเชื่อมโยงในระดับชาติจัดท าความร่วมมือระดับหน่วยงาน  
ให้เก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยสร้างความม่ันคงภายในประเทศ โดยเฉพาะ
เรื่องค่าความนิยมและจิตใจของคนในชาติ นอกจากนี้ การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการในระดับหน่วยงาน 
ควรบูรณาการการท างานเพ่ือพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สนับสนุนส่งเสริมการแสดงดนตรี 
กีฬา ในต่างประเทศตามเทศกาลต่าง ๆ ความร่วมมือ ในการส่งเสริมการขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียน  
การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการต่าง ๆ อาทิ นวดไทยและสปา จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อาทิ งานฝีมือช่างวัฒนธรรม การกีฬา และอาหารไทย สนับสนุนส่งเสริมการซ้ือสินค้าและ
บริการของไทย สร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทย น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 
และจัดต้ัง Thai handicraft Center เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ การอนุรักษ์เชิดชู และพัฒนา
ผลงานหัตถศิลป์ไทย  
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  ๓. แนวทางการพัฒนาต่อยอด มีการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data 
ส่งเสริมการสร้างศูนย์วิจัยเชิง Global decision เพ่ือศึกษาแนวคิดความต้องการค่าความนิยมของ 
คนทั่วโลก รวมทั้งส่งเสริมระบบการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือด าเนินการให้ทันเหตุการณ์ พัฒนาการเป็น
แรงงานฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ศึกษาข้อมูล กฎระเบียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด  
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน 
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ขอชื่นชมการจัดท า
รายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้  การน าเสนอครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องได้ดี และครอบคลุ ม  
Soft Power ทั้ง ๑๑ สาขา ที่รัฐบาลพยายามท าอยู่  และคณะกรรมาธิการยังได้เพ่ิมเติมในส่วนที่
เก่ียวข้องกับสมุนไพร ซ่ึงจัดได้ว่าเป็น Soft Power ของไทยที่มีความส าคัญมาก และยังไม่ค่อย  
มีการกล่าวถึง  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็น Soft Power ทั้ง ๑๑ สาขา หรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม สุดท้ายแล้ว 
ต้องน าเสนอความเป็นไทยออกไปสู่สากลให้ได้ เพราะหากต่างประเทศชื่นชมนิยมความเป็นไทยแล้ว  
สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์  สถานที่  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก่ียวข้องก็จะได้รับการสนับสนุนตามมา 
อย่างแน่นอน  
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการวิสามัญฯ  
(พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ขอบคุณการมีส่วนร่วมในการจัดท าราย งาน  
เรื่องนี้จากทุกภาคส่วน โดยรายงานฉบับนี้มีการจัดท าเป็นหนังสือประกอบรายงานหลายฉบับ จึงขอฝาก
ผลงานทั้งหมดไว้ด้วย และคณะกรรมาธิการยินดี หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ต้องการจ ะน า ไป 
ใช้ประโยชน์หรือน าไปศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อม ท้ังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

 

 

 

 

   
  ผลการพิจารณา  
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
ด้านการศาสนา (พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร) ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงาน 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมีเนื้อหาในภาพรวมเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเป็นศาสนา 
ที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ มีหลักธรรมค าสอนที่ส าคัญหลายประการ เน้นการฝึกอบรมการพ่ึงพาตนเองและ
การมุ่งอิสรภาพ กระบวนการฝึกอบรมคนในพระพุทธศาสนา เรียกว่า สิกขา มี ๓ ขั้นตอน คือ ไตรสิกขา 
ได้แก่ อธิศีลสิกขา (ศีล) อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) และอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) ศีล คือ การฝึกอารมณ์

     ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ฝึกสมาธิโลก ซ่ึงคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  
พิจารณาเสร็จแล้ว 
(เป็นเรื่องท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันจันทร์ท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๗) 
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ทางด้านศีล โดยควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้เป็นไปเพ่ือการไม่เบีย ดเบียนผู้ อ่ื น  
และสมาธิ คือ การฝึกอบรมทางจิต โดยการท าให้จิตใจของคนมีคุณลักษณะที่ดี ๓ ประการ ได้แก่ 
สมรรถภาพจิต คือ การท าจิตให้แน่วแน่ม่ันคงและเข้มแข็ง คุณภาพจิต คือ การท าจิตให้ อ่อนโยนนุ่มนวล 
และสุขภาพจิตหรืออีกนัยหนึ่ง คือ การท าจิตให้ปลอดโปร่งโล่งสบาย  ทั้งนี้ สมาธิ คือ สภาวะที่จิตต้ังม่ัน
จดจ่ออยู่ กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง  ยิ่งนานเท่าใดก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิแน่วแน่มากขึ้น  
เป็นการบริหารจิตให้มีความเข้มแข็งสามารถทนต่อสภ าพการต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีได้ ผู้ มีสมาธิดี 
มักจะประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต และการท างาน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนากับประชาชนชาวไทยมีความสัมพันธ ์
ที่ดีต่อกันมาตลอด เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย  
โดยมีวัดและพระสงฆ์เป็นสื่อกลาง ซ่ึงวัดเป็นองค์ประกอบส าคัญของสถาบันศาสนา เป็นศูนย์ รวม 
และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและประชาชน
ชาวไทย ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในวัด เพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ 
รวมทั้งฝึกการปฏิบัติสมาธิ ซ่ึงการฝึกสมาธิเป็นการฝึกควบคุมความคิดและจิตใจให้จดจ่ออยู่ กับสิ่ งที่ท า
โดยรู้ตัวเองว่าตนก าลังท าอะไร ควรฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลา สมาธิ คือ ความต้ังม่ันหรือการรวมพลังจิต 
ความไม่ฟุ้งซ่านหรือจัดระเบียบความคิดเป็น ท าจิตใจให้สงบ ไม่วอกแวก ไม่คิดเรื่องต่าง ๆ ที่สับสน
วุ่นวายจะท าให้เกิดความม่ันใจ แน่วแน่ เม่ือท าสิ่งใดย่อมพบความส าเร็จ เป็นพ้ืนฐานของ ผู้ที่ มี
สติสัมปชัญญะที่ดี ท าให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ก ารฝึกสมาธ ิ
ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขได้พอสมควร เม่ือซักซ้อมปฏิบัติอยู่เสมอ ไม่ทอดทิ้ง จนได้ดวงปฐมมรรค
แล้วก็ให้หม่ันประคองรักษาดวงปฐมมรรคนั้นไว้ตลอดชีวิต ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ย่อมเป็น
หลักประกันได้ว่าได้ที่พ่ึงของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม   
  ในการนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่า การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิ
โลกเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและจะสามารถลดและบรรเทาปัญหาทางสังคมและจิตใจได้  
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เพ่ือสนับสนุน  
น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับประเทศไทยในเวทีโลก มุ่งสร้างรายได้เข้าประเทศ 
จึงพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ภายใต้เจตนารมณ์ส าคัญในการที่ มุ่งให้สังคมมีความสุขความสันติ ให้ประเทศ
ไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกและสนใจที่จะเดินทางมาเพ่ือการปฏิบัติสมาธิ รวมทั้งมุ่งสร้างรายได้เข้าประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติสมาธิ 
ในประเทศไทย  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดแนวทางการส่งเสริมการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นสากล และเป็นศูนย์กลา งการฝึกสมา ธิโ ลกอย่ าง เป็น รูป ธรรม คณะกรรมา ธิ กา ร  
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendations) ได้แก่ เสริมสร้าง 
การตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการปฏิบัติสมาธิ รวมถึงประโยชน์ของการส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิ  
ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิด้วยกลไกพลังสร้างสรรค์ ( Soft Power) ส่งเสริมและสร้างการยอมรับถึง 
การปฏิบัติสมาธิของประเทศไทยในระดับสากล และส่งเสริมการฝึกปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดเป็น 
วาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ  
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  ๒. ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ (Operational Recommendations) ได้แก่ ยกระดับ 
การสร้างการยอมรับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลกในระดับสากลที่เป็นรูปธรร ม จัดต้ัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการศูนย์กลางฝึกสมาธิเป็นการเฉพาะ จัดให้มีช่องทางการฝึกปฏิบัติ สมาธิ
ในรูปแบบออนไลน์ (Online Platform) ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการฝึกปฏิบัติสมาธิของประเทศ
ในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล  ส่งเสริมการสื่อสาร 
และประชาสั มพันธ์ เชิง รุก เพ่ือสร้างกา รรั บรู้ เก่ี ยว กับควา มส า คัญของการฝึกปฏิ บั ติส ม า ธิ   
และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสา กล  
เสริมพลังการขั บ เคลื่อนควา มส า คัญของสมา ธิ และการฝึกปฏิบัติสมาธิ ด้วยกา รเ พ่ิม คุ ณค่า  
(Adding Value) ทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานต้องฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้เก่ียวกับ
สมาธิ ผ่านกลไกของงบประมาณการฝึกอบรมที่ เอ้ือ ให้บุ คลากรสา มารถไปฝึ กปฏิบั ติสมา ธิ ไ ด้  
ภายใต้หลักสูตรที่เหมาะสม และจัดหลักสูตรการฝึกสมาธิให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าของกรมราชทัณฑ์  
เด็กและเยาวชนผู้ ต้องถูกควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ต้องถูกคุมประพฤติ 
โดยกรมคุมประพฤติ  
  ๓. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (Other Recommendations) ได้แก่ การปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลก และรัฐบาลจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักและจริงจังในการขับเคลื่อน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลก 
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ปร ะชุ ม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิด เห็น สรุปได้ว่า  (๑) ข้อมูลที่ มีก า ร รั บ ฟัง 
ความคิดเห็นแบบเฉพาะเจาะจงในหน้า ๑๘๑ เสนอให้มีการรับฟังจากนายวันชัย  สอนศิริ ด้วย 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงในการสวดมนต์ ไหว้พระ และท าสมาธิ ในทุกวันเสาร์ ณ วัดไก่เต้ีย  
(๒) ควรส่งรายงานการพิจารณาศึกษาให้แก่นักการเมือง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในสมาธิ มีหลักการ  
ในการเป็นนักการเมืองที่ดีและท าหน้าที่แทนประชาชน (๓) ควรค านึงถึง (ก) ทัศนคติของประชาชน  
ที่มีต่อพุทธศาสนา เนื่องจากปัจจุบันค่านิยมทางพุทธศาสนาถูกบิดเบือน อาทิ มีพุทธพา ณิชย์  
ในการโฆษณาและท าการค้าที่ เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งพระเครื่องและอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ถูกต้อง
เหมาะสม (ข) วิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา อาทิ หัวโล้นห่มผ้าเหลือง และ (ค) ความแตกต่างกั น
ของมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิ เพราะมิจฉาสมาธิจะไม่ท าให้เกิดปัญญา สัมมาสมาธิเท่านั้ นที่ท า ให้
เกิดปัญญา เม่ือมีปัญญามีการเรียนรู้ในการนั่งสมาธิท่ีถูกต้องจะก่อให้เกิดเป็นอัปปนา สมาธิ ในที่สุ ด 
(๔) ควรให้ความส าคัญกับ “กาย” และ “จิต” ดังค ากล่าวท่ีว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” เม่ือร่างกาย
และจิตใจสมบูรณ์แล้วจึงส่งเสริมสมาธิ ซ่ึงสมาธิจะท าให้ประสบผลส าเร็จ  อย่างไรก็ตาม ควรสนับสนุน
พ้ืนฐานในชีวิต ๔ ประการด้วย ได้แก่ มีภาวะจิตที่ สงบสุข มีภาวะโภชนาการที่สมดุล มีการออก 
ก าลังกายที่พอเหมาะ และพักผ่อนให้เพียงพอ ตลอดจนสนับสนุน “บุญ” หรือความประพฤ ติชอบ
ทางกาย วาจา ใจ ประกอบไปพร้อมกันด้วย (๕) ความในวรรคสอง ของหน้า ๘๑ ที่ว่า “๑) บรรลุปฐมฌาน 
เป็นอาการที่จิตเป็นสมาธิในระดับสูงสุด หรือขั้นอัปปนาสมาธิขจัดเสียซ่ึงอารมณ์ต่าง ๆ คงเหลือแต่ 
วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา” เห็นควรให้มีการตรวจทานความถูกต้อง และ (๖) ขอให้ชี้แจงว่า
การส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลก เป็นการฝึกประเภทใดใน ๔ ประเภทนี้ ได้แก่ ฝึกจิต ฝึกสมาธิ 
ฝึกวิปัสสนา และฝึกกรรมฐาน เนื่องจากมีความแตกต่างกัน 
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  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
(พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า เนื่องจากนายวันชัย  สอนศิริ เป็นกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ จึงไม่มีการรับฟังความคิดเห็นแบบเฉพาะเจาะในส่วนของนายวันชัย
แต่อย่างใด ในประเด็นที่ ต้องมีการตรวจทานในหน้า ๘๑ คณะกรรมาธิการจะน าไปตรวจสอบ
พิจารณาอีกครั้งเนื่องจากข้อมูลบางส่วนน ามาจากงานวิจัย ประเด็นเรื่องการฝึกสติ ฝึกสมา ธิ   
เป็นระดับการฝึก ส่วนการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักสูตรของการฝึก ส าหรับข้อเสนอในประเด็น
อ่ืน ๆ คณะกรรมาธิการขอรับไว้เพ่ือพิจารณาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน การส่งเสริ มให้ปร ะ เทศไ ทย  
เป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลก  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย กับรายงานพร้อม ท้ัง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

 

  ผลการพิจารณา  
  รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน คนที่สี่ (พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์)  
และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะให้กับ
ชุมชนระดับอ าเภอให้เป็นพลังงาน : กรณีศึกษาพ้ืนที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก (พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์) 
ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
ในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เก่ียวกับปัญหาขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
(ต้นและใบข้าวโพด) ซ่ึงปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ก าจัดโดยการเผา ท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ภายในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงได้พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุ 
เหลือใช้ทางการเกษตรส าหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าให้กับชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
เพ่ือเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะระดับชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และสร้างความม่ันคงของระบบไฟฟ้าใน พ้ืนที่  
ระดับชุมชนอันจะช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างยั่งยืนและครบวงจร ซ่ึงอาศัยความร่วมมือขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในพ้ืนที่ดังกล่าวมีขยะอินทรีย์ 
ที่ส า คัญ คือ ขยะเศษพืชจากการเกษตร แบ่งเป็น ๒ ประเภทหลัก คือ ๑) ขยะจากการปลูกผัก  
และ ๒) ขยะจากการท าพืชไร่  ซ่ึงโครงการก าจัดขยะมูลฝอยและน ามาเป็นเชื้อเพลิงส า หรั บ  
การผลิตไฟฟ้าภายในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมในการลงทุน  
โดยมีเวลาคืนทุน ๕.๘๕ ปี และมีผลตอบแทน  Internal rate of Return ๑๕.๙๙ เปอร์เ ซ็น ต์   
จึงเป็นระบบการจัดการขยะต้นแบบที่เหมาะสม  

     ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชื้อเพลิง 
ชีวภาพท่ีเกิดจากการหมักขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร : กรณีศึกษาอ าเภอพบพระ  
จังหวัดตาก ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
(เป็นเรื่องท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันจันทร์ท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๗) 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อม ท้ังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
              

 

 
  

  ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักด์ิ  กาญจนรัตน์) 

และรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สาม ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมของการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอกประเทศในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ผ่ า นมา  
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ของประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากร ก่อให้เกิดปัญหาขยะชุมชน ในขณะที่การแก้ไขปัญหา  
ขยะชุมชนยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความร่วมมือจากผู้ก่อให้เกิดขยะชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ยังคงใช้วิธีการจัดการขยะชุมชนที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน เช่น กลิ่นเหม็น น้ าชะขยะปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะเชื้อ โรค
และเกิดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีขยะชุมชนเกิดขึ้น ๒๕.๗ ล้านตัน หรือ ๗๐,๔๑๑ ตัน/วัน ขยะชุมชนจ านวนนี้
ถูกลดปริมาณ ณ แหล่งก าเนิดเพียง ๑.๗ ล้านตัน (ร้อยละ ๖.๖) และถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ๘.๘ 
ล้านตัน (ร้อยละ ๓๔.๓) ถูกก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ๙.๘ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๘.๑) และมีขยะชุมชน  
ที่ก าจัดไม่ถูกหลักวิชาการ ๕.๔ ล้านต้น (ร้อยละ ๒๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสถานที่ก าจัดขยะชุมชน 
ที่เปิดด าเนินการทั้งสิ้น ๒,๐๗๔ แห่ง แต่เป็นสถานที่ก าจัดขยะชุมชนที่ถูกหลักวิชาการเพียง ๑๑๑ แห่ง 
(ร้อยละ ๕.๓) และไม่ถูกหลักวิชาการ ๑,๙๖๓ แห่ง (ร้อยละ ๙๔.๖๕) การก าจัดขยะชุมชนที่ไม่ถูกหลัก
วิชาการที่ อปท. ส่วนใหญ่ใช้ คือ การเทกอง (Open Dump) และการเผากลางแจ้ง (Open Burn)  
ทั้งยังมีขยะตกค้างตามสถานที่ก าจัดขยะชุมชน ๙.๙๑ ล้านตัน ซ่ึงจังหวัดที่มีขยะชุมชนตกค้างสะสม 
มากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ ๑.๙๓ ล้านตัน รองลงไป คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑.๓๕ ล้านตัน 
และการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น  
ปฏิรูปที่ ๕ เรื่อง สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ในส่วนของขยะชุมชนนั้นก็ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนใหญ่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดงบประมาณ 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับสถานการณ์และ 
การจัดการขยะชุมชนพบว่า ข้อมูลเก่ียวกับขยะชุมชนไม่สอดคล้องกัน ไม่สะท้อนปัญหาและข้อเท็จจริง  
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังมีความเข้าใจ  
ในหลักการ หลักเกณฑ์การจัดการและนิยามของขยะชุมชนไม่ตรงกัน ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญของ  

     ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการขยะชุมชน ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว 
(เป็นเรื่องท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันจันทร์ท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๗) 
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การจัดการขยะชุมชนหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาศึกษารวบรวมและวิเคราะห์  
ประเด็นปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคของการจัดการขยะชุมชน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดการ  
ขยะชุมชนให้รัฐบาลด าเนินการต่อไป      

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ปร ะชุ ม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า จากรายงานของคณะกรรมาธิ การ
กล่าวว่ามีกฎหมายที่เก่ีย วกับการจัดการขยะชุ มชนหลายฉบับ แต่คณะกรรมาธิการเสน อให้  
รัฐตรา “พระราชบัญญัติการจัดการขยะชุมชน” เป็นกฎหมายหลักเก่ียวกับการจัดการขยะชุมชน 
ของประเทศ จึงขอสอบถามว่ามีพระราชบัญญัติดังกล่าวท่ีส าคัญและเร่งด่วนเพียงฉบับเดียวหรื อไ ม่  
และมีความจ าเป็นเพียงใดที่จะต้องมีคณะกรรมการจัดการขยะชุมชนแห่งชาติ   
    หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญส่ง  ไข่เกษ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า จากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการมีกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการ
ขยะชุมชนหลายฉบับ แต่ศักยภาพในการจัดการขยะของแต่ละชุมชนนั้นไม่เท่ากัน และมีการตีความ
กฎหมายต่างกัน รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายแ ต่ละฉบับ มีบทลงโทษที่แตกต่า งกัน ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงเสนอให้มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะชุมชนเพียงฉบับเดียวเป็นกฎหมายหลัก
ของประเทศ และจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการจั ดการขยะชุมชนแห่งชาติ เพ่ือดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและการตรากฎหมายล าดับรอง 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้ อมท้ังข้อ เสนอแนะข อง
คณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์  
จันทิก) และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู  
คณะที่ ๔ (นายประมนต์  สุธีวงศ์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การพิจารณาศึกษา  
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ ๕ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศึกษาการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการของ 
องค์กรอิสระ พบปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

     ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญศึกษากรณี : การบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการขององค์กร อิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ” ซ่ึงคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว 
(เป็นเรื่องท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันจันทร์ท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๗) 
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  ๑. การบังคับใช้กฎหมาย องค์กรอิสระมีการออกอนุบัญญัติที่ เพียงพอในการปฏิบัติ งาน 
ให้ตรงกับเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และมีปัจจัย  
ที่ท าให้องค์กรอิสระสามารถด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงเกิดขึ้นจากสาเหตุกลไกของกฎหมาย เช่น 
การก าหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกต้ังแทนคณะกรรมการเลือกต้ังประจ าจังหวัด สาเหตุจากกระบวนการ
ของกฎหมาย เช่น การก าหนดการเลือกไขว้ท าให้ผู้ เลือกไม่สามารถตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
จากกลุ่มอ่ืนได้ และสาเหตุจากการก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่ไม่เหมาะสม เช่น ระยะเวลา  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่น้อยเกินไปส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การตรวจสอบ รวมทั้งสาเหตุจากขั้นตอนตามกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ในส่วนของขัดข้องของการใช้กฎหมาย
กรณีที่องค์กรอิสระยังไม่ได้ด าเนินการตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก าหนด จ าแนกเป็น
ข้อขัดข้องที่เก่ียวกับความไม่ครอบคลุมและเหมาะสมของกฎหมาย เช่น การไม่ก าหนดอ านาจไกล่เกลี่ย
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ท าให้อ านาจหน้าที่ของ กสม. ไม่สอดคล้องกับหลั กการปารีส 
ข้อขัดข้องที่ เก่ียวกับการรับรู้ของประชาชน เช่น การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง 
การให้รางวัลแก่ผู้ชี้ เบาะแสการกระท าไม่สุจริตในการเลือกต้ัง และข้อขัดข้องซ่ึงเป็นความเห็นต่าง 
ของหน่วยงาน เช่น กรณีส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ั งมีความเห็น ต่าง 
กรณีประเด็นกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  
  ๒. การบริหารจัดการองค์กร เป็นการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
ด้านการบูรณาการ และนโยบายเชิงรุกด้านการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรัฐธรรมนูญ  
มีเจตนารมณ์ให้มีการท างานในลักษณะความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระด้วยกัน และการท างานเชิงรุก 
แต่เนื่องจากแต่ละองค์กรอิสระมีอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกันและขาดกลไกการติดตาม ท าให้ขาด 
ความต่อเนื่องในการร่วมมือ จึงควรจัดท ายุทธศาสตร์ร่วมกัน ๓ ด้าน คือ ด้านการตรวจสอบการ ใช้
อ านาจ ด้านการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการพัฒนาคน เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๓. ข้อเสนอแนะ การบังคับใช้กฎหมายต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  
อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการประเ มินขั้นพ้ืนฐานและการประเมินประสิทธิภาพ 
ที่ส่งผลกระทบถึงประชาชน รวมทั้งต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดและการวัดค่าเป้าหมายเพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ กรณีข้อขัดข้องของกฎหมายที่เกิดจากข้อพิจารณาที่แตกต่างกัน 
ควรมีการวางแนวทางการปฏิบัติและท าความเข้าใจกับผู้ ปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน ควรเร่งแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องของกฎหมายที่เกิดจากความเห็นต่างของหน่วยงานที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการปฏิ บัติ
หน้าที่ขององค์กรอิสระ นอกจากนี้ ส านักงานขององค์กรอิสระควรเน้นเรื่องกลยุทธ์การสร้างความรอบรู้
ให้กับประชาชน เพ่ือให้รู้เท่าทันและตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ตลอดจนการใช้อ านาจที่บิดเบือน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรอิสระควรให้ความส าคัญเรื่องการบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการของแต่ละองค์กรอิสระต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
ประเด็นและแนวทางการบูรณาการร่วมกัน และเร่งจัดท ายุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระเพ่ือปรั บปรุง 
พัฒนากลไก และกระบวนการต่าง ๆ ในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการท า งาน  
ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น  
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  ท่ีปร ะชุ ม พิจารณาแล้ว เ ห็นชอบด้วย กับรายงานพร้ อมท้ัง ข้อ เสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

  ผลการพิจารณา  
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและ

ธุรกิจประกันภัย (นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์) และกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (นางสาวรินใจ  ชาครพิพัฒน์)  ได้ร่วมกันเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  โดยที่ราคาซ้ือขายสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยที่ส่วนใหญ่ 
อยู่นอกเหนือการควบคุมของเกษตรกรและผู้ผลิต ตลาดโลกจึงได้มีการพัฒนากลไกการซ้ือขาย เพ่ือให้มี
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคา ที่เรียกว่า “สัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า”  
หรือ Agricultural Futures โดยเม่ือมีผู้ร่วมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่หลากหลาย และมีปริมาณ
การซ้ือขายจ านวนมากก็จะท าให้ผู้เก่ียวข้องในสินค้าเกษตรเกิดความเชื่อถือในราคาซ้ือขายสินค้าเ กษตร
ล่วงหน้าและเป็นสาเหตุให้ราคาซ้ือขายสัญญาสินค้าเกษตรล่ว งหน้าถูกน ามาเป็นราคา อ้ า ง อิ ง  
ส าหรับซ้ือขายสินค้าเกษตรในตลาดซ้ือขายสินค้าจริง  

“ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” เป็นศูนย์กลางการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ที่จัดต้ังเป็นทางการ ซ่ึงผู้ซ้ือกับผู้ขายตกลงจะซ้ือขายสินค้า โดยก าหนดราคาต้ังแต่วันนี้ แต่ส่งมอบและ
ช าระเงินในอนาคต เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอ้างอิง ทั้งนี้   
ผู้ซ้ือและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องถือสัญญาไว้จนครบก าหนด แต่อาจซ้ือขายกันเพ่ือเปลี่ยนมือได้ โดยบทบาท
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ได้แก่ เป็นราคาอ้างอิงในการซ้ือขายในตลาดส่งมอบจริง เป็นเครื่อง มือ  
ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคา ส าหรับผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ จ ากัดปัจจัยเสี่ยง 
ภายในและภายนอก เช่น การควบคุมราคาต้นทุนสินค้า การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า  
และเป็นเครื่องมือทางการเงินให้ผู้ร่วมตลาดสามารถท าก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือทิศทาง
การขึ้นลงของราคาสินค้าอ้างอิง ส าหรับการศึกษาบทบาทตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเทศไทย 
(TFEX) กับความม่ันคงภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือผลักดันให้บริษัทตลาดสัญญาซ้ือขายล่ว งหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange) หรือ TFEX มาเป็นกลไกหรือเครื่องมือ
ที่ส า คัญในการส่งเสริมให้เกิ ดความม่ันคง ด้านการเกษตรของไทย และเพ่ิมขีดความสา มา รถ  
ทางการแข่งขันให้แก่เกษตรกร โดยเน้นสินค้ายางพาราเป็นต้นแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการขยายไปยังสินค้า

          ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ประเทศไทย (TFEX) กับความมั่นคงภาคอุตสาหกรรมการ เกษตร ซ่ึงคณะกรรมาธิการ  
การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว 
(เป็นเรื่องท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันจันทร์ท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๗) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

เกษตรอ่ืน ๆ โดยผลการศึกษาพบว่า การซ้ือขายยางพาราล่วงหน้าใน TFEX ยังมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน 
เช่น (๑) จ านวนผู้ร่วมตลาดที่เข้า ซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจ ากัดและขาดผู้ ซ้ือในประ เทศ  
(๒) ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร เช่น โรงงานแปรรูป หรือผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ไม่เข้าร่วม
ตลาดเนื่องจากคุ้นชินกับการซ้ือขายโดยตรงระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (๓) ข้อจ ากัดด้านนโยบายการซ้ือขาย
สินค้าเกษตรของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๔) ขาดการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านนโยบายการลงทุนในสินค้าเกษตรจากภาครัฐ (๕) ตัวกลาง 
ผู้ให้บริการมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากโบรกเกอร์ใน TFEX ส่วนใหญ่ขาดความช านาญในสินค้าเกษตร 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ TFEX คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า ต้องเพ่ิมจ านวนผู้ร่วมตลาด
ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการสนับสนุนและส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องมีการซ้ือขายผลิตภัณฑ์
ยางพาราใน TFEX มากขึ้น ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การใช้ปร ะโยชน์จากสัญญา สิ น ค้า  
เกษตรล่วงหน้าใน TFEX โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  การใช้ประโยชน์จากสัญญาสินค้า 
เกษตรล่วงหน้า และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดเกษตรกร เช่น ธ.ก.ส. และเกษตรจังหวัด  
เข้าอบรมพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกร 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ปร ะชุ ม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  นอกจากสินค้ายางพาราแล้ว  
สมควรส่งเสริมให้มีการซ้ือขายล่วงหน้า “ข้าว” ด้วย ซ่ึงจะท าให้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
สามารถบริหารจัดการการผลิตและวัตถุดิบได้ และควรมีการวางมัดจ าเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและ
เสถียรภาพด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การซ้ือขายล่วงหน้าย่อมมีความเสี่ยงอันเกิดจากราคา เนื่องจากตกลง
ซ้ือขายวันนี้แต่ส่งมอบในอนาคต อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวน ดังนั้น จึงควรต้องตกลง 
ให้ชัดเจนว่า ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันใด โดยต้องก าหนดไว้ในสัญญา และเห็นว่า TFEX จะต้อง
เปิดกว้างมากขึ้น ทั้งการก าหนดเง่ือนไขและผู้เล่น ซ่ึงหากมีจ านวนมากจะท าให้ราคาสินค้าในตลาด
สูงขึ้น นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ควรมีนโยบายปล่อยสินเชื่อส าหรับการลงทุนใน TFEX เพ่ือเป็นการเพ่ิม 
ผู้ เล่นให้มากขึ้น และควรสร้างคู่แข่งให้มีความหลากหลาย เพราะหากมีการแข่งขันสูงจะท าให้  
ราคาสูงขึ้นด้วย  

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย (นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์) ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและขอรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 
 
 
 
  ผลการพิจารณา  
  โฆษกคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะท างานจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา
เก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นายเฉลา  พวงมาลัย) และนายกฤษฎา  ค าอาจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  
ในฐานะคณะท างานจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกัน
เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมีเนื้อหาในภาพรวม
เก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นและรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า ควรมีการทบทวน
การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานโดยจัดต้ังกรมการมัธยมศึกษา และก าหนดภารกิจหน้าที่ในการปฏิบั ติ
ราชการ การบริหาร และการจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีควา มเหมา ะสมกับสภา พของ งา น  
มีการประสานเชื่อมโยงภารกิจไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาถือเป็นหน่วยงานในการประสาน
และเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้สามารถบริหารจัดการ  
ให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงการจัดต้ังกรมการมัธยมศึกษา
จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ (๑) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษามัธยมศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง (๒) ส่งเสริม 
สนับสนุนงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วปร ะเทศ 
โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาการจัดการมัธยมศึกษาเพ่ือร่วมกัน “พลิกโฉมการมัธยมศึกษาสู่ยุคดิจิทั ล” 
(Transforming Education to Fit in the Digital Era) (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้  
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด สหวิทยาเขต และศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (๔) ก าหนดและพัฒนาคุณภาพมาตร ฐา น  
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (๕) ประสาน 
ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
หรือระดับนานาชาติ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน และบริการด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร พัฒนา 
การเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ  
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาให้ สูงขึ้น  
(๗) พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด และ (๘) ส่งเสริม สนับสนุน 

     ๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือจัดต้ังกรมการมัธยมศึกษา ซ่ึงคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้เป็นพลวัตและก้าวทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต   
  ทั้งนี้ จากผลการศึกษาข้างต้น คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเก่ี ยว กับ 
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
กล่าวคือ (๑) ควรก าหนดกรอบแนวคิดการจั ด ต้ังกรมการ มัธยมศึกษา เพ่ือยกระดับคุ ณภา พ  
การมัธยมศึกษาสู่ คุณภา พผู้ เรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) ควรเร่งรัดด าเนินการยกระดั บส า นั ก 
บริหารการมัธยมศึกษา (สบม.) ให้เป็นกรมการมัธยมศึกษาโดยเร่งด่วน เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (๓) ควรเร่งรัดการพิจารณาขอบข่าย โครงสร้าง และภารกิจ ในช่วง 
เปลี่ยนผ่านหรือรอการด าเนินการตามขั้นตอน และควรมีการปรับระบบบริหารจัดการภา ย ใ น 
กรมการมัธยมศึกษารองรับภารกิจใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น และ (๔) ควรเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุง 
ระบบบริหารจัดการภายในกรมการมัธยมศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยแต่งต้ังคณะท า งาน  
เพ่ือด าเนินการจัดวางระบบส านักงาน ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระบบ ตลอดแนวจากส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดในภาร กิจ  
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ปร ะชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ควรค านึงถึง
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการ เรียนรู้  โดยแยกระบบการศึกษาแต่ละร ะดับออกจ า ก กัน  
เริ่มต้ังแต่ระดับเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.๑ - ม.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ 
ควรให้ความส าคัญกับกรอบการจัดต้ังกรมการมัธยมศึกษา โดยมีการศึกษา ค้นคว้า และประเมินผล 
ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหาร อย่างละเอียดรอบคอบ  
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา โฆษกคณะกรรมาธิการในฐานะประธาน
คณะท างานได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปพิจารณาเ พ่ือ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดต้ังกรมการมัธยมศึกษา  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพ ร้อม ท้ังข้อ สังเกตและข้ อเสนอแนะ ดัง ก ล่ าว  
ไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิ รูป
ด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการต าบลเข้มแข็งที่น าไปสู่การบูรณาการ
รองรับสังคมสูงวัย เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูง วัย และเพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า ต าบลเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศและใกล้ชิ ด
ประชาชนมากที่สุด โดยมีจตุพลัง คือ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
สามารถประกอบเป็น “ระบบการจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนได้ ทุกภาคส่วนจากภายนอกต า บล
สามารถเข้ามาสนับสนุน ตอบสนองต่อบริบท สถานการณ์และความต้องการของชุมชน ระบบรองรับ
สังคมสูงวัยเป็นความพยายามสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นภาคีหุ้นส่วนของจตุพลังในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
ระบบจัดการตนเอง และระบบรองรับสังคมสูงวัยไม่สามารถแยกออกจากบริบทของต าบลแล ะ  
ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งในส่วนของกระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์  ซ่ึงจากการถอดบทเรียนจากกรณี 
ศึกษา ๓๐ ต าบล พบว่า องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยโดยใช้ต าบล 
เป็นฐาน ต้องยึดหลักการส าคัญ ๕ ประการ คือ (๑) การท าความเข้าใจความหมายและแนวคิดสังคมสู งวัย 
(๒) ต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในต าบลมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะต้ังแต่เริ่ ม ต้น 
(๓) การท างานด้วยข้อมูล เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน (๔) ต าบลจัดการ
ตนเอง ทุกภาคส่วนยึดต าบลเป็นที่ ต้ัง โดยพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่หน่วยงาน องค์กร และภาคี
เครือข่ายในต าบลสามารถร่วมกันปฏิบัติได้จริง และ (๕) การเชื่อมโยงและต่อยอดทุนเดิมของพ้ืนที ่
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และองค์กรหลักที่สร้างปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในต าบล ทั้งองค์กรในร ะดับ
ต าบลที่เป็นภาคประชาชน องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ต้องได้รับ 
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  จากการศึกษาการท างานของ ๓๐ ต าบล มีการด าเนินงา น  
หลายมิติ ได้แก่ ๑) มิติเศรษฐกิจ พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมการจัดต้ังวิสาห กิจ
ชุมชน ส่งเสริมการออมรูปแบบ ตัว เงินและไ ม่ใช่ตั วเ งิน และยกระดับกองทุนสวัส ดิการ ชุ ม ช น  
๒) มิติสภาพแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่สาธารณะ กลไกการท างาน ให ม่  
โดยการมีส่วนร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัย พัฒนากองทุนช่างชุมชน บูรณาการงบประมาณ ๓) มิติสุขภาพ 
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยแนวคิด “สร้าง น า ซ่อม” ดูแลคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
รูปแบบต่าง ๆ สร้างความม่ันคงด้านอาหารและส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตอาหารปลอดภัย  
๔) มิติสังคม ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและผู้สูงอายุ สนับสนุนการรวมกลุ่ม  
และกิจกรรมของคนในชุมชน จัดท าธรรมนูญเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ สืบสาน  
ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งเสริมพลังเครือข่ายและการสร้างกลไกชุมชน  นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
ได้มีข้อเสนอแนะ ๒ ประการ คือ  

     ๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสานพลังรับมือสังคมสูงวัยระดับต าบล  
ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 
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  ๑. ในระดับมหภาคและนโยบาย ควรพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ซ่ึงวุฒิสภาให้ความเห็นชอบและเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี
แล้ว คือ รายงานการพิจารณา เรื่อง การสานพลังเชิงระบบรับมือสังคมสูงวัย รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง การพัฒนาระบบกิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบ  
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของประเทศไทย  
  ๒. การขับเคลื่อนในร ะดับต าบล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่ว ย งา น  
องค์กรต่าง ๆ ในต าบล ควรน าข้อเสนอในรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบข้อ มูล 
ต าบล รองรับการจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๔ การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม ซ่ึงคณะกรรมาธิการได้จัดท าและที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว มาพิจารณาใช้กับการด าเนินงานสานพลังขับเคลื่อนงานรองรั บ 
สังคมสูงวัยในระดับต าบล และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง 
และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่มีภารกิจและการด าเนินงานในระดับต าบล รวมไปถึงจังหวัดและอ าเภอ ควรสนับสนุนโครงการและ
งบประมาณให้มีกระบวนการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์การขับเคลื่ อน
งานรับมือสังคมสูงวัยในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานให้เติบโตก้าวหน้า ซ่ึงจะเป็น 
การบูรณาการในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนและสังคมไปพร้อมกัน  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับรายง านพร้ อม ท้ังข้อ เสนอแน ะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

   

 

 

 
  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้าณรงค์  จันทิก)  
และโฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการรองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
คณะที่ ๑ คนที่หนึ่ง (นายกษิดิศ  อาชวคุณ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า จากการพิจารณา 
ศึกษาพบปัญหาหรืออุปสรรคที่ท าให้เด็กในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงสิทธิการศึกษาแตกต่าง กัน  
โดยในกลุ่มเด็กทั่วไปมีปัญหาหรืออุปสรรค ๔ ประการ ได้แก่ สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ คุณภาพ
การศึกษา ภาษาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความยากจนและยาเสพติด ส่วนกลุ่มเด็กก าพร้า  
ที่ครอบครัวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย (ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และฝ่ายต ารวจ) 
นอกจากปัญหาที่พบจากกลุ่มเด็กทั่วไปแล้ว ยังพบปัญหาที่ท าให้ต้องออกจากระบบการศึกษา โดยข้อมูล

     ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซ่ึงคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว 
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จากรายงานการศึกษาเก่ียวกับเด็กก าพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สูงอายุและญาติ เนื่องจากผู้ปกครองที่เหลืออยู่ต้องออกไป
หารายได้เลี้ยงครอบครัวมากขึ้น ทดแทนกับสมาชิกครอบครัวท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ต้องออกจากโรงเรียนระหว่างภาคเรียน เพราะขาดผู้ปกครอ งในการดูแลเอาใจใส่ มีปัญหา
สุขภาพจิต เก็บตัว และมีปัญหาด้านพฤติกรรม ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินเยียวยามักมีการน าเงินที่ได้ไปใช้
ช าระหนี้ หรือประโยชน์อ่ืนของครอบครัว ทั้งนี้  พบว่าประมาณร้อยละ ๑๐ - ๒๕ ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ่ายค่านายหน้าเพ่ือเข้าถึงสิทธิการเยียวยา และกลุ่มตัวอย่างไม่รู้สึกอยากเรียนในระบบโรงเรียน  
ร้อยละ ๑๓ ของกลุ่มตัวอย่างต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากเรียนหนังสือไม่ได้ โดยเด็กผู้ชายมีความเสี่ยง
สูงในการเข้าสู่วงจรยาเสพติด หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันสมควร และส าหรับกลุ่มเด็กก าพร้า  
กลุ่มที่ครอบครัวไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย นอกจากปัญหาเช่นเดียวกับที่พบ 
ในเด็กทั่วไปและเด็กก าพร้าที่ครอบครัวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายแล้ว ยังพบปัญหา  
ที่ท าให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษาต่อ เนื่องจากขาดผู้ ดูแลและครอบครัว
ยากจน  
  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการเห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเพ่ิม
ความสามารถของมนุษย์และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ มิติ ซ่ึงการจัดการศึกษานั้นจ าเป็นต้องค านึงถึ ง
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนซ่ึงเป็นผู้รับบริการด้านการศึกษา คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า
ปัญหาอุปสรรคทีส่ าคัญซ่ึงจะท าให้เด็กในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถเข้าถึงระบบการ ศึกษา  
ได้ดีเท่าที่ควร คือ เด็กในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เรียนที่สถาบันศึกษาปอเนาะโดยเน้น  
การเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม ซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการแข่งขันเพ่ือเข้ารับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น ท าให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนระดับอุดมศึกษาและระดับที่ สูงขึ้น 
ประกอบกับครูผู้สอนในสถาบันปอเนาะไม่ได้เป็นครูประจ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการให้ความรู้และ 
ความเข้าใจเพ่ิมเติมกรณีเด็กนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจบทเรียน ปัญหาความยากจน การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนจะท าให้เด็กสามารถเข้าถึ ง
การศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีผลการเรียนที่ ดียิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมาธิการเห็นว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริ ม 
และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอันเป็น ไป
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on 
the Rights of the Child: CRC) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ซ่ึ งบัญญั ติ ร องรั บสิ ทธิ กา ร ไ ด้รั บกา ร ศึกษา ไว้  จึ ง เห็ นควร เสนอให้ คณะกร ร ม ก า ร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภา คใ ต้  
มีสิทธิเข้าถึงทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นภายใต้หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ งรา ชอา ณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และ (๕)  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๖ (๓) และ (๕) เช่น การหยิบยกเรื่องการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้มาพิจารณา และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้อง และภาคเอกชน  
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เพ่ือพิจารณาวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง
การศึกษาได้มากยิ่งขึ้น อาทิ ควรส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information 
and Communication Technology: ICT) ให้ สอดคล้ อง กับบริ บทและเ พ่ิมศักยภา พของแต่ละ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการ ศึกษา  
ที่มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ฯลฯ อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่จะท าให้เด็กและเย าวชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งขึ้นนั้น ควรพิจารณาให้ครอบคลุมและครบถ้ วน 
เช่น การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมเพ่ือด าเนิน การ  
ตามนโยบาย   
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ปร ะชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงควา มคิดเห็น สรุปไ ด้ว่า  ปัญหาความไม่สงบใน พ้ืนที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ให้แนวทางการแก้ปัญหา คือ การสร้าง  
ความเป็นธรรม การเสริมความเป็นไทย  และปัญหาการศึกษาในระดับมัธยม คือ เด็กในพ้ืนที่เรียน 
ในโรงเรียนของรัฐเพียงร้อยละ ๒๐ และเรียนในโรงเรียนเอกชนร้อยละ ๘๐ และควรให้ทุนการศึกษาแ ก่
เด็กที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นบุตรของผู้ที่เห็นต่างก็ตาม นอกจากนี้ ควรจัดการศึกษาในระบบร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนให้มีโอกาสเรียนร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรม 
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้าณรงค์  จันทิก) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า รายงานของคณะกรรมาธิการมุ่งเน้นถึง
ปัญหาอุปสรรคของเด็กในพ้ืนที่ชายแดนใต้ และมีข้อ เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้เ ด็กและเยาวชนใน พ้ืนที่จั งหวั ดชายแดนภา คใต้ มีสิ ทธิเข้ า ถึ ง  
ทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นภายใต้หน้าที่และอ านาจของคณะกร รมการสิทธิ มนุษยชนแห่ งชา ติ   
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขอรับข้อสังเกต 
ไปด าเนินการต่อไป  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับรายง านพร้ อม ท้ังข้อ เสนอแน ะของ
คณะกรรมาธิการและมีม ติใ ห้ส่งร ายงานพร้ อมท้ังข้ อเสนอแนะ ดัง กล่าวไปยัง คณะรั ฐม นต รี  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 

 
 
 

ผลการพิจารณา  
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณารายงานฉบับนี ้

ไปในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบให้ เลื่ อน  
การพิจารณา  

 
 

     ๔.๑๐ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและ  
ผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมาในประ เทศไทย ซ่ึงคณะกรรมาธิการการต่างประ เ ทศ 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 
 



- ๒๔ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 
 
 
 
 
ผลการพิจารณา  
กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ

ปฏิรูปประเทศและการจัดท าและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน) 
และอนุกรรมาธิการ (นายสมชาย  สาโรวาท) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
คณะกรรมาธิการได้ศึกษา ค้นคว้ า และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบทบาท หน้าที่ อ านาจ 
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งสมาชิก
ตามบทเฉพาะกาล ซ่ึงเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุ บัน จ านวน ๒๕๐ คน และสมาชิกวุฒิสภา  
ตามบทบัญญัติหลัก จ านวน ๒๐๐ คน ซ่ึงเลือกมาจาก ๒๐ กลุ่มอาชีพ ซ่ึงคณะกรรมาธิการได้ล ง พ้ืนที่  
พบประชาชนเพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ทั้งมาจากเลือกต้ัง 
และการเลือกในกลุ่มอาชีพเดียวกัน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ายังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ีย วกับ  
เรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึง ท าให้ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจต่อการได้มาของสมาชิกวุ ฒิสภา  
ยังเข้าใจว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ัง ไม่รู้วิธีการเลือกที่ชัดเจน  

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  
ควรเร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ประชาชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิ วุฒิสภา  
และสถาบันพระปกเกล้า ช่วยเผยแพร่ด้วยอีกทางหนึ่ง ควรออกระเบียบข้อบังคับในการควบคุมดูแล  
การเลือกต้ังให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุ ติ ธรรม ตลอดจนหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทุจริต 
รูปแบบต่าง ๆ อย่างรัดกุม มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือป้ อง
ปรามการทุจริต ควรชี้แจงและสร้างความเชื่อม่ันต่อการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือแก้ปัญหา 
ข่าวลือการจัดต้ังการสมยอมหรือการฮั้วโดยพรรคการเมืองหรือกลุ่มอ่ืน ๆ ๒) ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและการประชุมสัมมนา  คือ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๐๙ โดยระบุให้ชัดเจนว่า ต้องจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายในก่ีวันนับจาก 
ครบวาระ ซ่ึงจะเป็นกลไกให้ กกต. ด าเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุ ฒิสภา
ชุดใหม่หลังจากหมดวาระชุดเดิม และเสนอให้มีการจัดท าการส ารวจวิจัยทางวิชาการที่เป็นที่ย อมรับ  
ของประชาชนหรือเป็นประชามติในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน อาทิ ประเด็นระบอบประชาธิปไตยของไทย 
ควรจะมีวุฒิสภาหรือไม่ หากมีระบบสองสภา วุฒิสภาควรมีบทบาท หน้าที่และอ านาจอย่างไร  
และวิธีการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาควรเป็นรูปแบบใดที่ดีที่สุด 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ปร ะชุ ม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เม่ือพิจารณาตามมาตรา ๑๐๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงก าหนดให้การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาต้องมีมาตรการที่จ า เป็นเ พ่ือ ให้  
การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติ

     ๔.๑๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “บทบาท หน้าท่ี อ านาจ และการได้มา
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ๒๕๖๗” ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 
 



- ๒๕ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

เก่ียวกับการเลือกในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ อาจมีข้อความบางประการขัด ต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการสร้างมาตรการเพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธร รม
หรือไม่ ๑) กรณีมาตรา ๔๐ (๓) บัญญัติให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ได้  
ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้  
กรณีเช่นนี้ เห็นว่า  เป็นการเปิดช่องซ่ึงอาจท าให้ผู้สมัครไม่ลงคะแนนให้ตัวเองเลย แต่ลงคะแนน  
ทั้งสองคะแนนแก่ผู้สมัครอ่ืน เล่นพรรคเล่นพวก ส่งผลให้ บุคคลนั้นได้รับคะแนนสูงเป็น พิ เ ศษ  
ขัดต่อหลักสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ๒) แม้ก าหนดให้คัดเลือก
ในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ทั้ง ๓ ระดับจะมีข้อก าหนดบางประการเพ่ือป้อ งกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การจับสลากหรือให้สิทธิผู้หญิงและผู้สูงอายุในกรณีที่ มีคะแนนเสียงเท่ากัน
รวมถึงการก าหนดให้กระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนต้องเปิดเผยตรวจสอบได้ เป็นเพียงมาตรการ
ที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้ป้องกันที่ ต้นเหตุของความไม่สุจริตที่อาจแฝงเข้ามาในกระบวนการ 
สรรหา จึงเห็นควรให้คณะกรรมา ธิการ ศึกษา ปัญหาและหาแนวทาง เพ่ือเสนอแ ก้ไขร ะ เบี ยบ  
หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ควรก าหนดให้ผู้สมัครต้องลงคะแนนเสียงให้ตน เอง  
อย่างน้อย ๑ คะแนน หรือหาแนวทางเพ่ือป้องกันการสมยอมและการเล่นพรรคเล่นพวกต้ังแต่ต้น  
เพ่ือให้การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้มาซ่ึงสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชาชน และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ นอกจากนี้ เสนอให้ กกต. ควรมีการศึกษาหรือเก็บข้อ มูล
ส าหรับผู้ลงสมัครที่ได้คะแนนเป็น ๐ หรือผู้ลงสมัครที่ไม่เลือกตนเองว่ามีอยู่จ านวนมากน้อยเพียง ใด  
หากไม่เลือกตนเองมีจ านวนมากก็อาจส่อให้เห็นว่ามีการฮั้วกันได้ รวมทั้ง กกต. ต้องจับตากรณี  
มีการรวมกลุ่มเพ่ือเตรียมเลือกสมาชิกวุฒิสภา ส่วนผู้ตรวจการเลือกต้ังประจ าจังหวัดต้องต้ังใจปฏิ บัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิผล 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา  ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับกรณีของบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ไ ด้มา  
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ต้ังเป็นข้อสังเกตในรายงานว่า การลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ นั้น 
จะหมายความไปถึงว่า ผู้ลงสมัครจะไม่เลือกตนเองก็ได้ หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงการลงสมัครแต่ไม่เลือกตนเอง
นี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตการเลื อกไ ด้ อีกทั้งได้แจ้ง ให้เลขาธิการคณะกรร มกา ร  
การเลือกต้ังพิจารณาในเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้ว ส าหรับประเด็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้น 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติขึ้นภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เม่ือรัฐสภาเห็นชอบแล้วก่อนมีผลบังคับใช้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยศาลฎีกา   
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องแล้ว  ส่วนในการคัดเลือกทุกระดับ ก่อนประกาศผล 
การเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ  
มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือก และสั่งให้ ด าเนินการเลือกใหม่  
หรือนับคะแนนใหม่ ภายใน ๒ วัน โดยค าวินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สุด เม่ือ กกต. ได้รับรายงาน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเรียบร้อย ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า ๕ วัน เม่ือพ้นก าหนดเวลา เห็นว่าการเลือก



- ๒๖ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

เป็นไปโดยถูกต้องสุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตามรายงานในราชกิจจานุเบกษา  
โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มต้ังแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมา ชิก
วุฒิสภาจากกลุ่มนั้น และผู้ได้รับคะแนนล าดับที่สิบเอ็ดถึงล าดับที่สิบห้าของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญช ี
ส ารองของกลุ่มนั้น และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ หากภายหลังประกาศรายชื่อ กกต.  
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้ เห็นกับ 
การกระท าของบุคคลอ่ืน อันท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ 
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้น  

ท่ีปร ะชุ ม พิจารณาแล้วเ ห็นชอบด้วย กับรายงานพร้ อมข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้ อมท้ังข้อเสนอแนะดังก ล่าว ไปยัง คณะรั ฐมน ตรี  
คณะกรรมการการเลือกต้ัง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 เม่ือจบการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิ การพิจารณาเสร็จ แ ล้ ว  
ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระการประชุมที่เหลือไปพิจารณาในการประชุมครั้ง ถั ดไป  
โดยการประชุมครั้งถัดไปจะน าระเบียบวาระการประชุมซ่ึงเป็นรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 
ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมายขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ
และเก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๙.๔๕ นาฬิกา 
 
 

 
  


